

# “โภชนาการสีเขียว” มศว เพื่อชีวิตที่ดีในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ได้ฤกษ์ เปิด “โภชนาการสีเขียว” หรือ โรงอาหารแห่งใหม่เพื่อยกระดับ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ประชาคมชาว มศว และให้ บริการแก่บุคคลภายนอกด้วย มาตรฐานราคา คุณภาพของ อาหารและร้านค้ารวม 20 ร้าน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิด โภชนาการ สีเขียว พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บุคลากรและนิสิต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ อาคารโภชนาการ สีเขียว มศว ประสานมิตร



## อาจารย์ มศว คว่ำรางวัลพระราชทาน ชนะเลิศด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัฐภูมิ ปรีชาตปรีชา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น (Outstanding Vetiver Research) ในประเภทผลงานวิจัยนอภาคเกษตรกรรม จากการประกวด The King of Thailand Vetiver Awards 2011 ซึ่งเป็นการประกวดบทความทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยงานวิจัยที่เสนอได้แก่ "Development of Eco-Guide Post for Road Traffic Safety in Rural Areas by Using Vetiver-Clay Composites" โดย รัฐภูมิ ปรีชาตปรีชา, ทศพร

เหลือกลิ่นยาวนาน, ธรรมชาติ และ พืช นิยมดองสุก ทั้งนี้ ดร.รัฐภูมิ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จากมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 2,500 US\$. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2554 และ ดร.รัฐภูมิ ยังได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมนำเสนอบทความ ในครั้งนี้

ดร.รัฐภูมิ ปรีชาตปรีชา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น

## จุลินทรีย์ ชีวภาพ มศว ช่วยบำบัด น้ำเน่าเสีย

รองศาสตราจารย์ สุมาลี เหลืองสกุล คณะบดี คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า





## โภชนาการสีเขียว มศว

“ อาจารย์โภชนาการสีเขียว ก่อสร้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยประมาณ 36 ล้านบาท ได้รับการออกแบบโดยคุณอศุศลย์ อุปสุววรรณ สถาปนิกชำนาญการ ของมหาวิทยาลัยเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารและร้านจำหน่ายอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม 10 ร้าน ปรับอากาศ ชั้นล่างเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร คาว หวาน เครื่องดื่ม 10 ร้าน สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้โดยเฉลี่ย 1,000 คนต่อวัน มีลิฟต์ลำเลียงอาหาร ลิฟต์ขนขยะ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยฉุกเฉิน ป้องกันฟ้าผ่า มีเครื่องดูดควันที่เกิดจากการประกอบอาหาร ติดตั้งโทรทัศน์ทั้งบริเวณชั้นบนและชั้นล่าง รวมทั้งห้องน้ำชาย-หญิง 2 ชั้น มีจุดให้บริการน้ำดื่มฟรี จุดวางภาชนะใช้แล้ว จุดให้บริการช้อนส้อมที่สะอาดปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะทำให้อาคารใหม่นี้เป็นโรงอาหารสีเขียวที่มุ่งเน้นคุณภาพอาหารทั้งในเรื่องของการกำหนดราคามาตรฐาน ปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ รวมไปถึงความสะอาดของผู้ปรุงอาหารผู้จำหน่ายอาหาร ตลอดจนการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ถูกสุขลักษณะของผู้ซื้อผู้กินในหลายด้าน รวมถึงการได้นั่งรับประทานอาหารในบรรยากาศที่สดชื่นในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทโดยรอบได้โดยสะดวกด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เปิดโล่ง ทันสมัย จึงเชื่อว่าโภชนาการสีเขียวของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการทั้งคนภายในและคนภายนอกได้อย่างมีความสุข” อาจารย์สมเกียรติ ทิพย์ทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่ “ วันนี้นับเป็นวันที่ดีมากอีกวันหนึ่ง ที่วันนี้เราได้เห็นการการปรับปรุงพัฒนาในส่วนเล็กๆ ให้ดีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ครั้นครั้นทริวิโรฒอันเป็นที่รักของพวกเรา การรับประทานอาหารทั้งในมือเช้า มือกลางวัน มือบ่าย ที่ผ่านมามาอาจจะคุ้นเคยกับสภาพของโรงอาหารหลังเดิมที่มีสภาพค่อนข้างเก่าตามกาลเวลา ซึ่งก็ต้องฝากบอกนิสิตและทุกคนว่าอยากให้ช่วยกันถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวเก่าๆ อดีตความเป็นมาของโรงอาหารทั้งเก่าและใหม่นี้ให้กับน้องๆ นิสิตรุ่นหลังๆ ที่มาใหม่ได้รู้ว่ก่อนหน้าที่เราจะมีโรงอาหารที่สวยทันสมัยอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ เรามีโรงอาหารเดิมเป็นมาอย่างไร ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่รู้และไม่เกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ผมเองในช่วงที่เกิดอุทกภัยก็ได้มีโอกาสมาตรวจดูการก่อสร้างเป็นระยะ ได้พยายามกำชับในเรื่องของการเลือกสรรคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เพราะอยากให้ทุกคนที่มาใช้บริการได้รับสิ่งที่ดีมีสุขภาพที่ดี แม้กระทั่งคนปรุงอาหารเองก็อยากให้เอาใจใส่ในเรื่องของการปรุงอาหาร

ให้มาก ผมได้พยายามผลักดันเรื่องของคุณภาพ สุขอนามัย รวมไปถึงสภาพกายภาพที่ดี ปลอดภัยโปร่งโล่งสบายซึ่งก็เชื่อว่าสถานที่ตั้งของอาคารโภชนาการสีเขียวแห่งนี้บรรยากาศโดยรอบก็ดูร่มรื่น และสะอาดตา ซึ่งก็ต้องบอกว่ากว่าที่เราทุกคนจะได้โรงอาหารใหม่นี้มาไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 20 ล้านบาทและเงินมหาวิทยาลัยสมทบอีก 15-16 ล้านบาท ก็มีวิบากกรรมระหว่างทางมากมายซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของบริษัทที่มารับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามที่สุดเราก็ได้มี โภชนาการสีเขียวเกิดขึ้น ซึ่งชื่อนี้ก็คงบอกตัวของอาคารได้เป็นอย่างดีแล้วว่าเราอยากเห็นมหาวิทยาลัยเป็นสีเขียวในหลายเรื่อง สีเขียวในทางโภชนาการคือต้องสะอาดและปลอดภัย และหวังว่าโภชนาการสีเขียวจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเล็กๆ ที่เป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย”

## อาจารย์ มศว รับรางวัลพระราชทาน

(The Most Outstanding Vetiver Research) ในประเภทผลงานวิจัยนอภาคเกษตรกรรม จากการประกวด The King of Thailand Vetiver Awards 2011 ซึ่งเป็นการประกวดบทความทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยงานวิจัยที่เสนอได้แก่ “Development of Eco-Guide Post for Road Traffic Safety in Rural Areas by Using Vetiver-Clay Composites” ทั้งนี้ ดร.รัฐภูมิ ปรีชาตปรีชา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจากมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการประชุมหมู่บ้านแผ่นดินนาชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2554 และยังได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางเข้าร่วมนำเสนอบทความในฐานะบทความรับเชิญพิเศษในการประชุมวิชาการครั้งนี้

การจัดประชุมวิชาการหมู่บ้านแผ่นดินนาชาติได้ทำการจัดอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 4 ปี โดยในครั้งนี้ถือเป็นการจัดประชุมวิชาการหมู่บ้านแผ่นดินนาชาติ ครั้งที่ 5 (IVC-5) ในปี 2554 ซึ่งสาธารณรัฐอินเดียได้รับเป็นเจ้าภาพ ณ เมืองลัคเนา ในหัวข้อ “หมู่บ้านแผ่นดินเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปถัมภ์หมู่บ้านแผ่นดินได้พระราชทานอนุมัติเงินสนับสนุนการจัดงานจำนวน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเงินรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards จำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเสด็จฯ ไปเป็นประธานเปิดการประชุมและพระราชทานรางวัลดังกล่าวด้วย โดยจำแนกรางวัลออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงานศึกษาวิจัยหมู่บ้านแผ่นดินจำนวนสองรางวัลรางวัลละ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ และด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระบบหมู่บ้านแผ่นดินจำนวนสองรางวัลรางวัลละ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาจากบทความที่ส่งเข้าประกวดจากนักวิชาการและนักวิจัยจากทั่วโลก

## จุลินทรีย์ชีวภาพ มศว

“ จากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในหลายจังหวัดเป็นเวลานานนับเดือน นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้ว สภาพแวดล้อมที่เกิดการท่วมขังของน้ำเป็นเวลานานทำให้เกิดการเน่าเสีย ก็ล้วนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมที่ประสบภาวะอุทกภัยทั้งสิ้น ในบริบทหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยจึงนำองค์ความรู้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนและถือเป็นพันธกิจที่สำคัญ อย่างหนึ่งซึ่งคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้มีการวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ประสิทธิภาพ หรือ ‘อีเอ็ม มศว สูตร 1’ ซึ่งมีการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่จำเพาะเจาะจงและมีการบ่งชี้แล้วว่ามีความมีประสิทธิภาพต่อย่อยสลายสารอินทรีย์ช่วยในการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ‘จิตอาสาผลิตจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อบำบัดน้ำเสียจากมหาอุทกภัย’ ซึ่งนำน้ำจุลินทรีย์อีเอ็มและจุลินทรีย์ก่อนที่ผู้วิจัยได้ร่วมแรงกายแรงใจผลิตขึ้นจากจุลินทรีย์ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยไปให้บริการแก่ชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนวัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง จังหวัดสิงห์บุรี โดยนำจุลินทรีย์ประสิทธิภาพ ‘อีเอ็ม มศว สูตร 1’ ไปบำบัดฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียพร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถขยายผลในการผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพไว้ใช้แก้ไขปัญหาเน่าเสียในชุมชนได้ด้วยตนเอง วิกฤตครั้งนี้จึงเป็นโอกาสได้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้จากการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนได้สามารถผลิตและขยายจุลินทรีย์ประสิทธิภาพนำไปแก้ปัญหาน้ำท่วมขังของชุมชนเองได้อย่างยั่งยืน”

ด้าน นายอเนก พิศแพรว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแปง ได้เปิดเผยว่ ปี 2554 นี้เป็นปีที่จังหวัดสิงห์บุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรงมีระดับน้ำสูงกว่า 1.5 เมตรเป็นเวลาแรมเดือน แม้ว่าสภาพน้ำท่วมขังจะทุเลาบรรเทาลงแต่ก็ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ และเป็นโอกาสดีที่ มศว ได้เข้ามาช่วยให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความรู้จริงจัง นอกจากนี้พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็น

พื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยขึ้นทุกปีหลายๆ คริวเรือนยังเข้าใจผิดๆ ถูกๆ เกี่ยวกับการใช้เอเอ็ม ซึ่งต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้นำเอเอ็มมามอบให้กับ อบต.บ้านแปง

“ ทีมงานคณาจารย์ผู้วิจัยของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้นำจุลินทรีย์ ‘อีเอ็ม มศว สูตร 1’ ไปบำบัดน้ำเสียที่หมู่บ้านสวนเกษศร คลองห้า ปทุมธานี พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งกว่า 40 ไร่ ซึ่งก่อนบำบัดพบว่าสภาพน้ำมีความเน่าเสียมาก มีค่าปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ำในระดับที่ต่ำกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร สีของน้ำมีลักษณะขุ่นและดำ แต่เมื่อนำจุลินทรีย์อีเอ็มไปบำบัดน้ำและผ่านกรรมวิธีทางชีวภาพเพียง 3-5 วัน พบว่าสภาพน้ำมีความเน่าเสียลดลง น้ำมีสภาพใสขึ้น ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าสูงขึ้นในระดับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานของน้ำดีในแหล่งน้ำธรรมชาติ จุลินทรีย์ ‘อีเอ็ม มศว สูตร 1’ จึงมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้นจนอยู่ในระดับมาตรฐาน” รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล กล่าว

## บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2554 เพื่อยกย่องบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละสายงานรวมทั้งเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้คัดเลือกบุคลากรในแต่ละสายงานแล้วดังนี้ 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย จะเข้ารับรางวัลจากอธิการบดีในวันไหว้ครูของทุกปี และจะนำเสนอที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พิจารณาคัดเลือกในระดับชาติต่อไป ได้แก่ 1.1 ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางบุญสม เล้าพูนพิทยะ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง 1.2 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นางมาลัย ชูยศ พยาบาลชำนาญการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย แต่ผ่านการคัดเลือกในระดับหน่วยงาน จะเข้ารับรางวัลจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่ 2.1 ด้านบริการดีเด่น นางศุภีพร ยะโหนด บุคลากรชำนาญการ คณะมนุษยศาสตร์ นางสาวศิวพร ละม้ายนิล นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา นางสาวอรอุมา เมระยะภรณ์ นักวิชาการพัสดุ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน นางสาวศุภยิสิทธิ์ คนงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว 2.2 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นายณรงค์ ลือลาภ คนงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว นายอัมพร สว่างแก้ว คนงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว





■ กิตติ - กุมากรกสสุ

☞ ผศ. นพ. เฉวีชัย บุญยะสิมพรรค

"การทำงานหรือความรับผิดชอบในวันข้างหน้า ของ มศว และหลายๆ มหาวิทยาลัย คงต้องเน้นเรื่องการปรับคุณภาพเป็นหลัก ผมต้องเน้นว่าไม่ได้ให้เลิกพัฒนามหาวิทยาลัย และไม่ได้ทำให้ตัวเราเป็นมหาวิทยาลัยชาวบ้าน เรายังต้องร่วมกันปักธงให้ มศว และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้เข้าสู่การเป็น Word class university และมหาวิทยาลัยต้องเน้นความเป็นเลิศ แต่มหาวิทยาลัยต้องช่วยสังคมให้มากขึ้นด้วย"

# งานวันเด็ก นานาชาติ สืบสานวัฒนธรรม 2555

■ นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว

☞ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดอาคารหลังใหม่ 2 อาคาร สูง 17 ชั้นและ 22 ชั้น ณ ลานสวนนิเพล็กซ์ (SWU NIPLEX) ถนนอโศกมนตรี มศว ประสานมิตร สถานที่แห่งใหม่ที่เชื่อมต่อกับถนนอโศกมนตรีกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าไว้ด้วยกันได้กลายเป็นพื้นที่แห่งการกระชับพื้นที่ความสัมพันธ์ของชุมชนคนย่านอโศกมนตรีไว้กับกิจกรรมน่ายิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยอย่างตั้งใจ อาทิ การเปิดพื้นที่เป็นตลาดนัดนานาชาติ มศว ในทุกวันพฤหัสบดีที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี กิจกรรมการขอรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเพื่อมอบช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ตลาดนัดสวนอินดี และการจัดงานวันเด็กสีขาวเพื่อโลกสีเขียว วันที่ 8 มกราคม 2554



ไปทำเนียบรัฐบาลไปต่อแถวรอเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพราะหนูอยากเป็นนายกรัฐมนตรี และหนูก็อยากไปสวนสัตว์สวนสนุกไปดูท้องฟ้าจำลองเพราะหนูอยากเป็นนักบินอวกาศ อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ อยากไปพิพิธภัณฑ์ไปดูซากสัตว์ไดโนเสาร์ล้านๆ ปี ผู้ใหญ่ก็มักแต่จะเฝ้าถามเด็กว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร เด็กผู้ชายบอกหนูอยากเป็นทหาร ตำรวจ หมอ เด็กผู้หญิงบอกหนูอยากเป็นนางพยาบาล ครู ก็ยุคก็สมัยก็มักจะได้ยินคำตอบซ้ำซากจากปากเด็กที่พ่อแม่ญาติพี่น้องกรอกใส่หัว เคยคิดเล่นๆ ที่อยากให้เป็นจริงขึ้นมาบ้างไหมว่าถ้าวันนี้เรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐและคาดหวังไว้ลึกๆ ว่าเราจะไม่เป็นที่สองรองใคร ไม่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้อง ทำนุเชิดชูสิ่งที่เรา

โครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคม ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประชุมคณะทำงานเตรียมจะจัดงานวันเด็กนานาชาติ สืบสานวัฒนธรรม 2555 ณ เวทีไทยใหญ่ ๘ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ ณ ลานอโศกมนตรี มศว ประสานมิตร ในวันเดียวกันคือวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555

งานวันเด็กนานาชาติ กิจกรรมภายในงานล้วนสืบสานวัฒนธรรม อาทิ การแสดงละครใบ้หน้าขาว การแสดงละครหุ่นสำหรับเด็ก การแสดงโขนเด็ก การแสดงจากภาคเอกชน สถานทูตและโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และกิจกรรมความสนุกสนานต่างๆ มากมายจากหน่วยงานคณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ ของ มศว พร้อมแจกรางวัลแก่เด็กๆ การประกวดนาฏศิลป์ การประกวดร้องเพลง รวมไปถึงบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับครู นักเรียน บุคลากรและเด็กๆ ร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่เพียงแต่การจัดงานวันเด็กจะมีขึ้นที่ มศว ประสานมิตร เท่านั้น ที่ มศว องครักษ์ ก็เข้มแข็งและทรงพลังของความตื่นตัวในการจัดงานวันเด็กเช่นกันทุกปี ทว่างานวันเด็กในปี 2555 นี้ มศว องครักษ์ดูเหมือนจะเป็นพระเอก ขณะที่งานวันเด็กของ มศว ประสานมิตร ก็เป็นนางเอก คู่พระคู่นางที่มีกิจกรรมไม่ผิดเพี้ยนแตกต่างกัน จะต่างกันก็เพียงแค่ 'ผู้ใหญ่ใจดี' และ 'เด็กดี' ที่จะไปร่วมงานทั้ง 2 ที่เท่านั้น ในวันนั้นเด็กๆ จะเป็นผู้ที่สนุกสนานเบิกบานและรื่นเริงกว่าใครเพื่อน เด็กๆ ต่างที่ต่างทางต่างเชื้อชาติศาสนาจะทยอยมากันทุกวัยตั้งแต่วัยอนุบาลในรถเข็น พุดยังไม่ได้ไปจนถึงวัยช่างเจรจา ช่างซักช่างถามและช่างเรียนรู้อย่างเด็กๆ จะเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ผู้ใหญ่ต่างเลือกสรรมาหยิบยื่นให้มากกว่าอัดเยียด ความรู้จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้อย่างสนุกโดยอัตโนมัติ เวลาอันแสนยาวนานจะสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วใน 1 วันที่เด็กๆ ต่างตั้งตารอคอย 1 วัน ใน 1 ปี ความหวัง ความฝัน แรงบันดาลใจ จะ 'สุด' หรือ 'ผลิบ' ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ในวันวันนี้ พวกเราหลายคนล้วนผ่านช่วงชีวิตแห่งความฝันในวัยเด็กกันมาแล้ว ผู้ใหญ่ทุกคนก็เคยเป็นเด็กมาก่อน ความทรงจำในวันเด็กของแต่ละคนอาจแตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันคือการอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปงานวันเด็ก ที่ไหนก็ได้ ที่มีงานวันเด็ก ไปดูเครื่องบินทหาร ไล่ไปลองนั่งฝึกหัดขับเครื่องบินทหารเพราะหนูอยากเป็นนักบิน อยากเป็นทหาร อยากเป็นตำรวจ อยากเป็นพยาบาล

ภูมิใจหนักหนาว่าเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมของชาติเรา เป็นเอกลักษณ์ที่ต้องหวงแหนรักษาวัฒนธรรมไทยที่เป็นเครื่องสะท้อนรากเหง้าทางจิตวิญญาณ วิถีชีวิตของคนในชาติไทยแล้วใครจะทำหน้าที่นี้ เราไม่ถนัดทอดส่งต่อกระบวนการเรียนรู้ หล่อหลอม ปลุกฝังซึมซับให้เกิดกับลูกหลาน เด็กๆ ที่เราชอบบอกกันว่าเป็นความหวังและเป็นอนาคตของชาติ แล้วใครจะทำ! เป็นเหตุผลที่อาจมองข้าม แต่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำลังยื่นมือเข้าแซนโอบกอดเด็กๆ ในงานวันเด็กปีนี้เอาไว้ด้วยความรักและความอบอุ่นเต็มหัวใจเพียงเพื่อจะบอกพวกเขาว่า วันเด็กที่ไม่มีขีดชั้นชนชั้น ไม่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมตรงกันข้าม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งไทยและต่างประเทศกลับเป็นสิ่งที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเด็กจากชุมชนในเมืองและชนบท เพื่อสักวันหนึ่งเด็กๆ จะรู้จักการรักษาและสร้างให้ชุมชนตนเอง มีความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม ถึงเวลานั้นมหาวิทยาลัยก็จะยิ่งเพิ่มองค์ความรู้ในการบริการวิชาการความรู้ไปสู่ชุมชนได้แปลกใหม่มากขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ที่ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย จะใช้ไปเพื่องานนี้ 1,200,000 บาท จากเงินโครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย และเงินอื่นๆ จากหน่วยงานที่จะจัดสรรตามแต่ละโครงการได้ตั้งเอาไว้

หากเราเชื่อมั่นตรงกันว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่ง ของประเทศชาติ เป็นพลังพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เป็นผู้กำหนดชะตาชาติ และเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่โกงกินชาติบ้านเมืองและสืบทอดความเป็นชาติในอนาคตตั้งแต่วันนี้และวันต่อๆ ไป เราต้องเชื่อมั่นตรงกันและช่วยกันปลุกฝังความคิด ใฝ่จิตวิญญาณแห่งจริยธรรม สร้างเสริมให้เขาเข้าถึงศิลปวัฒนธรรมที่งดงามทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สติและปัญญา สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนเพื่อนำพวกเขาไปสู่สังคมที่ดีที่เจริญด้วยคุณค่าแห่งความเป็นคนที่แท้จริง มากกว่าจะคอยนั่งนับปริมาณจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำนวนเด็ก โรงเรียนจะกี่ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป้าหมาย 1,000 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 แห่งผลความสำเร็จชีวิต เป็นต้น ก็อาจจะสายเกินแก้แล้วก็ได้หากจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจเด็กลดน้อยถอยลงทุกขณะ...เช่นนี้...เราจะใช้อะไรเป็นตัวชีวิต!



## การจัดกลุ่มและลำดับหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดกลุ่มและลำดับหน่วยงาน ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	วันสถาปนา
1	คณะศึกษาศาสตร์	16 กันยายน 2497
2	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	25 สิงหาคม 2498
3	สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	26 มิถุนายน 2506
4	สำนักงานอธิการบดี	28 มิถุนายน 2517
5	สำนักหอสมุดกลาง	11 สิงหาคม 2518
6	คณะมนุษยศาสตร์	22 สิงหาคม 2518
7	คณะวิทยาศาสตร์	22 สิงหาคม 2518
8	คณะสังคมศาสตร์	22 สิงหาคม 2518
9	บัณฑิตวิทยาลัย	22 ตุลาคม 2518
10	คณะแพทยศาสตร์	16 มิถุนายน 2528
11	คณะพลศึกษา	11 สิงหาคม 2518
12	คณะวิศวกรรมศาสตร์	14 ธันวาคม 2535
13	คณะศิลปกรรมศาสตร์	16 มิถุนายน 2536
14	สำนักคอมพิวเตอร์	29 ธันวาคม 2536
15	คณะทันตแพทยศาสตร์	24 สิงหาคม 2537
16	สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	17 มิถุนายน 2537
17	สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	24 กุมภาพันธ์ 2538
18	คณะเภสัชศาสตร์	25 มกราคม 2539
19	คณะสหเวชศาสตร์	25 ตุลาคม 2539
20	คณะพยาบาลศาสตร์	11 พฤศจิกายน 2542
21	ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา	4 สิงหาคม 2543
22	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	31 มีนาคม 2543
23	สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	8 มกราคม 2544
24	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2 พฤศจิกายน 2544
25	ศูนย์บริการวิชาการ	14 กุมภาพันธ์ 2545
26	สำนักบริหารกิจการหอพัก	14 กุมภาพันธ์ 2545
27	วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน	3 กันยายน 2547
28	ศูนย์กีฬา มศว	17 ธันวาคม 2547
29	วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม	7 กรกฎาคม 2549
30	ศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน	7 ตุลาคม 2550 (วันโอนสังกัดกับ มศว)
31	วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	28 มกราคม 2551
32	สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	26 พฤศจิกายน 2551
33	คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร	1 พฤษภาคม 2552
34	คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	6 พฤษภาคม 2554

รวบรวมข้อมูล จัดกลุ่มและลำดับหน่วยงาน โดย กลุ่มงานฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

## ปฏิทิน กิจกรรมข่าว มศว



ทั่วไป/เบ็ดเตล็ด  
\* สายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม\*

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะจัดงาน "สายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตใหม่ และยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และบัณฑิตใหม่ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตใหม่ที่มีความประพฤติดี และกิจกรรมเสวนาพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพ หัวข้อ "จุดประกายความคิด บัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์" โดยวิทยากรศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ โทรศัพท์ 02-260-0123 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ

## มศว เปิดเรียนไวโอลินฟรี "บ่มเพาะนักดนตรี" SSO

วงดุริยางค์ซิมโฟนีอออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Sineharinwrot Symphony Orchestra) ขอเชิญชวนผู้สนใจเรียนไวโอลินตอนเช้า (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อสร้างเสริมอัจฉริยภาพด้วยดนตรี (เครื่องสายตะวันตก) สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะการเล่นเครื่องสายตะวันตกให้สามารถมาร่วมเล่นกับวง SSO ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การใช้เวลาว่างเพื่อผ่อนคลาย สุขภาพจิตใจ ในการเรียนดนตรียามเช้า เพื่อเป็นการบริการวิชาการดนตรีแก่ชุมชน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นต้นเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป) เวลา : 7.00 - 7.30 น. สำหรับนักเรียน ประถมสาธิต และสาธิตมัธยมที่สนใจเรียน เวลา : 7.00 - 8.00 น. สำหรับนิสิต บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียน สถานที่: ลานร่มไม้ หนานมัยมยสาธิต ควบคุมการสอนโดย: อาจารย์สมชาย อิศวโกวิท อาจารย์ณัฐพัฒน์ วิรัชชัยเกียรติ (อาจารย์ใบไม้) ขอให้ผู้เรียนเตรียมเครื่องดนตรีของตนเองมาด้วย (หากยังไม่มีเครื่องดนตรีกรุณาต้องแจ้งล่วงหน้า) โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 5310,5329, 080-456-2236 ในวันและเวลาราชการ

**เปิดรับสมัครนิสิตใหม่**  
ปีการศึกษา 2555  
MBA ๑.14  
สมัครได้ที่ <http://admission.swu.ac.th>  
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL



**"ฉลามเคน" นักว่ายน้ำทีมชาติไทยสุดฮอต** : นายปภักร อิงคนนท์ นักเรียนชั้น ม.๖/๓ นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองปาเลมบัง และกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย



**ร่วมถวายพระพรชัยมงคล** : เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และนักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วางพวงมาลัย ดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ อาคารประสานมิตร ห้องโถงชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



Sendai University ประเทศญี่ปุ่น ได้บริจาคเงินช่วยเหลือให้ทุนผ่านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 50,000 บาท โดย ดร. อรรถพรณ วีระวงศ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพิเศษสัมพันธ์ เป็นผู้แทนของ Sendai University มอบเงินและ ผศ. นพ. เจริญชัย บุญยะสิทธิ์พรณ อธิการบดี เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554



**แสดงความยินดี** : คณะมูลนิธิรักแก้วและโครงการ SIFE ประเทศไทย โดยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล กรรมการเลขานุการมูลนิธิรักแก้ว เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.เจริญชัย บุญยะสิทธิ์พรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกรถไฟฟ้า (วารสารรายเดือน) มศว รุ่งชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายด้วยอักษรไฟวิ่ง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ prswunews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 5924